



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามบันเทิง ฉบับประจำวันที ๑๙๒๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๓๑ มูลค่าข่าว ๒๕๗,๓๕๒

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

'พลอย'สวยเข้าตาขึ้นแท่นนางเอกใหม่'อาหลอง'ฮอตสตาร์ น.16



## 'พลอย'สวยเข้าตา นางเอกคนใหม่ของ'อาหลอง'

เป็นดาราสาวหน้าใหม่ของวิก 7 สี ที่หลายคนอาจเคยคุ้นหน้าคุ้นตามาบ้างแล้ว สำหรับ "น้องพลอย" จุฑามาศ มั่นคะลิมพะ รองอันดับ 1 มิสทีนไทยแลนด์ ปี 2010 และยังมีดีกรีเป็นถึงนักศึกษาลิลาศทีมชาติไทยอีกด้วย เรียกว่าทั้งความสวยและความสามารถครบสูตรเลยทีเดียว และก่อนหน้านี้ก็มีผลงานละคร "เกมกัมมะลอ" และ "สุภาพบุรุษบ้านทุ่ง"

มาแล้ว ล่าสุดก็ได้มาร่วมงานกับ "อาหลอง" ฉลองกั๊กตีวจิตร ในละคร "เลือดเจ้าพระยา" แม้ว่าละครจะเป็นแนวบู๊ แต่งานนี้ สาวพลอย กลับไม่ต้องวิ่งหลบระเบิดให้เหนื่อย และยังมีผลงานกับค่ายดาราวิดี้อย่าง "เล่ห์นางหงส์" ให้ได้ติดตามกันอีกด้วย

เมื่อเจอหน้า น้องพลอย-จุฑามาศ ก็อัปเดตถึงผลงานละครเรื่องล่าสุดที่กำลังถ่ายทำให้ได้ฟังว่า

“ตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่ 2 เรื่องค่ะ เรื่อง เลือดเจ้าพระยา กับ เล่ห์นางหงส์ ค่ะ ทางช่อง 7 ค่ะ เลือดเจ้าพระยาของ คุณฉลอง ภักดีวิจิตร ค่ะ เรื่องนี้พลอยไม่ต้องบู้ค่ะ เพราะว่าเล่นเป็นคน เรียบร้อย แต่ว่าคนอื่นเค้าก็บู้กันไปค่ะ ในเรื่องชื่อเดือนค่ะ เป็นลูก ของ พี่ออย-ธนา กับ พี่นก-อุษณีย์ ค่ะ ในเรื่องพี่ออยจะมีแฟน 2 คน คือ พี่นก กับ พี่ยู-จิรนนท์ คาแรคเตอร์จะเรียบร้อยค่ะ จะ คอยห้ามปรามน้องชายที่เป็นคนเกเรค่ะ ตอนนี้อยู่ไปเยอะแล้วค่ะ ถ่ายไปได้ประมาณ 40 เปอร์เซนต์ แล้วค่ะ”

#### เกรียงร่วมงานกับตัวแม่

เรียกว่าเป็นละครที่พระนางล้วนแล้วแต่มีฝีมือกันทั้งนั้น งาน นี้ สาวพลอย ก็ได้เปิดใจว่า รู้สึกตื่นเต้น แต่ว่าก็จะได้รับการถ่ายทอด เรื่องการแสดงมาจากรุ่นพี่ไม่น้อยเลยทีเดียว “ใช่ค่ะ ก็ตื่นเต้นค่ะ เพราะส่วนตัวชอบพี่ยูอยู่แล้ว พี่ยูแสดงเก่ง ก็มีโอกาสดูร่วมงานก็ จะรู้สึกตื่นเต้น เพราะว่าพี่เค้าจะคอยสอนตลอด พี่ทุกคนเลยค่ะ”

#### การันตี‘อาหลอง’ใจดี

ขึ้นชื่อว่าอาหลอง หลายคนคงได้ยินกิตติศัพท์ความโหด และ เนียบในการทำงานมาบ้างแล้ว แต่งานนี้ พลอย-จุฑามาศ กลับออกปากว่า อาหลองไม่ ค่อยอย่างที่คิดเลยแม้แต่น้อย

“ก็สนุกค่ะ คุณอาเก่ง ก่อนที่จะมาร่วม งานก็เคยได้ยินมาบ้างเหมือนกันว่าโหดเหมือน กันกองนี้ พอมาจริงๆ ก็ไม่โหดนะ อาหลอง จะดูๆ เวลาทำงาน แต่ถ้างจริงๆ แล้วไม่ดูค่ะ ใจดี พุดจาดี อาจะดูกับพี่ๆ ที่ทีมงานมากกว่าค่ะ”

#### หวังเป็นละครโกยเรตติ้ง

อย่างไรก็ตาม เมื่อสอบถามว่า ปกติ ละครทุกเรื่องของอาหลอง นางเอกจะต้องสวย เช็กซี บู้เก๋ งานนี้ สาวพลอย ก็เผยว่า ไม่ ค่อยห้วนเท่าไร เพราะบทบาทที่ได้รับเป็น สาวเรียบร้อย และหวังว่าละครของอาหลองจะ ทำให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

“เห็นมาบ้างค่ะ นางเอกแต่ละเรื่อง ถามว่ากดดันมั๊ยก็นิดหน่อยค่ะ เพราะว่าไม่เคย เล่นเรียบร้อย อันนี้เป็นละครเรื่องที่ 3 แต่ว่า ไม่เคยเล่นเรียบร้อยขนาดนี้ค่ะ ถือว่าเปลี่ย นคาแรคเตอร์เลย (ละครเรื่องที่ 3 ก็ไม่หน้าใหม่ แล้วนะ) แต่ว่าก็ยังไม่ได้แจ้งเกิดขนาดนั้นค่ะ สำหรับ เลือดเจ้าพระยา กับ เล่ห์นางหงส์ ก็ คาดหวังนะค่ะ เพราะว่าอย่างของอาหลองทุก เรื่องก็เรตติ้งดี อีกเรื่องก็ได้รับบทดีด้วยค่ะ”

#### ปรับลุคร้ายใน‘เล่ห์นางหงส์’

และละครอีกเรื่องกับ เล่ห์นางหงส์ ที่งานนี้ สาวพลอย ได้เผยว่า ได้เปลี่ยนลุคมาเล่นร้ายเป็นครั้งแรกเลยก็เดียว “สำหรับเล่ห์นางหงส์ ก็เปลี่ยคาแรคเตอร์จากเลือดเจ้าพระยาเลยค่ะ เรื่องนี้ร้าย ชื่อพันทิวา ค่ะ เป็นคนมีความทะเยอทะยานสูง อยากได้อะไรก็มี เป็นลูกแม่ค้า สัมตำ แต่ว่าเราจะไม่สนใจแม่เลย จะทำตัวเวอร์ เรื่องนี้เป็นการเล่น ร้ายเรื่องแรกเลยค่ะ แต่ว่าเดี๋ยวตอนหลังก็กลับตัวกลับใจกลายเป็นคนดี”

#### เค้นพลังเล่นร้าย

เมื่อสอบถามว่า บทร้ายกับเรียบร้อยอันไหนยากกว่ากัน งาน นี้ สาวพลอย-จุฑามาศ ได้เปิดใจให้ฟังว่า “ร้ายยากกว่าค่ะ เพราะว่า เรียบร้อยมันก็ยังไม่ใช่พลังเยอะมากเท่าร้ายอะ ร้ายต้องเล่นตา ต้อง ใช้อารมณ์ ก็ยากค่ะ แต่ว่าก็ไม่ได้ร้ายมาก เล่นเป็นเพื่อนนางร้ายอีก ที่นี้ถึง แต่ตอนหลังก็ไปเป็นเพื่อนนางเอก”

#### ติดใจบทร้ายทำทนาย

“ถามว่าชอบบทแบบไหนมากกว่ากัน พลอยชอบร้ายนะค่ะ รู้สึกว่าทำทนายแล้วก็สนุกดี เล่นแล้วก็อินดีค่ะ ถ้าต้องร้ายจริงๆ เลย คงต้องฝึกอีกเยอะค่ะ (มีใครเป็นแบบอย่างในการเล่นมั๊ย) ก็จะเป็นพี่ ยู-จิรนนท์ เวลาเล่นร้ายค่ะ เพราะเค้ามาจากอินเนอร์เลย แต่ว่า ไม่มีโอกาสได้ปรึกษาเค้าเลยค่ะ เพราะว่าไม่ค่อยได้เจอกันเลยช่วงนี้”

#### เค้นกระชับหุ่น

ทั้งนี้ เมื่อสังเกตว่าช่วงนี้ สาวพลอย ดูหุ่นสวย เพรีียวกว่า เมื่อช่วงประกวดมิสทินใหม่ๆ เลยแอบกระซิบตามถึงวิธีการดูแล ตัวเองของพลอยมาให้แฟนๆ ได้เอาไปทำตามบ้าง โดยงานนี้ สาว พลอย ได้เผยว่า

“ตอนประกวดอ้วนค่ะ เพราะว่าเป็นนักกีฬา คือช่วงนั้นเราก้ ไม่รู้ตัวว่าอ้วน แต่พอย้อนกลับไปดูก็อ้วนจริงๆ (หัวเราะ) ก็ลดลง ค่ะ น้ำหนักไม่ลดเท่าเดิม แต่ว่าหุ่นจะกระชับขึ้น วิถีดูแลตัวเองก็ออก กำลังกายค่ะ ควบคุมอาหาร ลดแป้งก็ไม่ค่อยได้นะ แต่ว่าก็ต้อง พยายาม พลอยจะชอบเดินแอโรบิกค่ะ มันมีเสียงเพลงค่ะ ก็สนุกดี” งานหนักเรียนหนัก

นอกจากที่ช่วงนี้งานละครจะหนักไม่น้อยแล้ว เรื่องการเรียนของ สาวพลอย ก็ไม่แพ้กัน เพราะตอนนี้เรียนปี 3 แล้ว ซึ่งสาวพลอย ก็ บอกว่าต้องขยันให้มากขึ้น เพื่อที่จะได้จบพร้อมๆ กับเพื่อนนั่นเอง

“เรียนอยู่ปี 3 มศว. คณะศิลปกรรมศาสตร์ เอกนาฏศิลป์ สาขาล ะค่ะ ก็ช่วงนี้เรียนหนักขึ้น แล้วช่วงนี้มีงานด้วยก็ยิ่งต้องขยัน มากขึ้นเป็นสิบเท่าเลย เมื่อก่อนพลอยเล่นกีฬาด้วย เรียนด้วย ก็ พอๆ กับตอนนี้ที่ทำงานด้วยเรียนด้วย ก็ต้องแบ่งเวลาเยอะเหมือน กัน แต่ว่าก็ต้องทำทุกอย่างให้เต็มที่ทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องเรียนค่ะ พยายามที่จะไม่ต้องดริ๊อปีเรียน เพราะว่าเสียเวลา อยากจบ พร้อมๆกับเพื่อนๆ ค่ะ”